

Các bệnh nam khoa thường gặp ở nam giới

Bệnh nam khoa là gì và [các bệnh nam khoa thường gặp](#) ở nam giới là những bệnh nào không phải ai cũng biết. Bệnh nam khoa là một trong những vấn đề mà nam giới thường xuyên có nguy cơ mắc phải. Tuy nhiên, thay vì chủ động phòng tránh, nhiều nam giới tỏ ra vô cùng thờ ơ với các bệnh nam khoa thường gặp và dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc. Nắm bắt được những thông tin về các bệnh nam khoa thường gặp, sẽ giúp nam giới có cái nhìn toàn diện hơn về bệnh nam khoa và tự bảo vệ mình trước những nguyên nhân gây bệnh.



Các bệnh nam khoa thường gặp ở nam giới

Theo các bác sĩ [phòng khám nam khoa uy tín tại Hà Nội](#), nam giới thường gặp phải rất nhiều các vấn đề khác nhau từ sức khỏe và sinh lý. Những vấn đề như vậy nếu không sớm được phát hiện và điều trị kịp thời, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, mà còn khả năng sinh sản của nam giới. Những bệnh nam khoa thường gặp bao gồm:

Bệnh về bao quy đầu

Những bệnh về bao quy đầu của nam giới gồm có:

Viêm bao quy đầu: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm bao quy đầu ở nam giới. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là do: Nam giới gặp phải các vấn đề như dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu... Điều này làm cho vấn đề vệ sinh trở nên khó khăn, tạo điều kiện để vi khuẩn và các chất cặn bẩn tích tụ tại bao quy đầu và gây viêm nhiễm. Bao quy đầu bị viêm sẽ dẫn tới nhiều hệ quả xấu với sức khỏe của nam giới như: Gây ảnh hưởng đến chức năng sinh dục với các biểu hiện xuất tinh sớm, liệt dương, làm suy giảm chất lượng của tinh trùng và gây vô sinh ở nam giới, gây ung thư dương vật...

Hẹp bao quy đầu: Đây là hiện tượng da bao quy đầu của nam giới không thể tuột xuống được, kể cả khi bạn có hiện tượng cương cứng. Bị hẹp bao quy đầu khiến cho nam giới gặp nhiều khó khăn trong quá trình vệ sinh bao quy đầu. Trong khi đó, nước tiểu và các chất cặn bẩn liên tục tích tụ khiến cho bao quy đầu dễ bị viêm nhiễm. Ngoài ra, nam giới còn đối mặt với các hiện tượng sinh lý khác nhau như xuất tinh sớm...

Dài bao quy đầu: Da bao quy đầu của nam giới trùm kín vùng quy đầu, khiến cho quy đầu không thể lộ ra ngoài. Điều này khiến cho bao quy đầu của nam giới không thể phát triển bình thường, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sinh lý của nam giới. Thậm chí còn ảnh hưởng đến khả năng bài tiết của thận.

Bệnh về tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt của nam giới là một cơ quan quan trọng trong việc sản xuất và nuôi dưỡng tinh dịch. Những bệnh về tuyến tiền liệt không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, mà còn trực tiếp tác động đến vấn đề bài tiết.

Viêm tuyến tiền liệt: Bệnh viêm tuyến tiền liệt có hai giai đoạn chủ yếu là: Viêm tuyến tiền liệt cấp tính và viêm tuyến tiền liệt mãn tính. Biểu hiện thường thấy của những bệnh nhân bị viêm tuyến tiền liệt bao gồm: Tiểu buốt, tiểu rắt, đau buốt khi xuất tinh, đau vùng xương mu, búi bẹn... Bệnh viêm tuyến tiền liệt kéo dài mà không điều trị kịp thời, có thể dẫn tới nhiều hệ quả xấu với sức khỏe bao gồm: Ảnh hưởng đến niệu đạo, chức năng sinh lý, sinh sản...

Phì đại tuyến tiền liệt: Hay còn gọi là bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Đây là bệnh thường gặp phải ở nam giới trung niên và người già. Phì đại tuyến tiền liệt gây ra nhiều khó khăn, bất tiện trong cuộc sống và sinh hoạt của bệnh nhân như: Gây nên hiện tượng tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, tiểu ra máu... Từ đó sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ bị suy giảm đáng kể.

Bệnh về đường tiết niệu

Viêm niệu đạo: Bệnh viêm niệu đạo là một trong những bệnh thường gặp ở nam giới. Bệnh viêm niệu đạo xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có những nguyên nhân do vi khuẩn thông thường hoặc do các bệnh lý lây nhiễm từ đường tình dục... Biểu hiện thường thấy của các bệnh nhân bị viêm niệu đạo gồm có: Tiểu buốt, tiểu khó, niệu đạo thường xuyên tiết dịch bất thường và có thể lẫn mủ, máu, có mùi hôi...

Viêm bàng quang: Bệnh viêm bàng quang là một dạng của viêm nhiễm đường tiết niệu được gây ra chủ yếu bởi vi khuẩn. Viêm bàng quang có hai giai đoạn chủ yếu là: Viêm bàng quang cấp tính và viêm bàng quang mãn tính. Biểu hiện của bệnh viêm bàng quang bao gồm: Tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu có mùi mạnh, đau tức tại vùng bụng dưới, bỏng rát khi đi tiểu. Nam giới nhiễm xuyên có cảm giác buồn đi tiểu, kể cả ban đêm. Bệnh viêm bàng quang kéo dài có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiễm trùng thận, suy thận và làm tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Bệnh về tinh hoàn

Viêm tinh hoàn: Biểu hiện thường thấy của các bệnh nhân bị viêm tinh hoàn là: Tinh hoàn sưng lên, đau đớn và cảm giác trĩu nặng. Thường xuyên cảm thấy đau đớn mỗi khi đi tiểu tiện và nước tiểu có thể kèm theo máu, đau đớn khi quan hệ tình dục... Viêm tinh hoàn có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe nam giới như: Viêm tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn, viêm đường tiết niệu, vô sinh...

Viêm mào tinh: Viêm mào tinh là một trong những bệnh nam khoa phổ biến. Đây là tình trạng viêm của mào tinh ở mặt sau của tinh hoàn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới viêm mào tinh là do nhiễm trùng tại niệu

đạo và bàng quang, khiến cho mào tinh bị viêm nhiễm. Bệnh viêm mào tinh có thể dẫn tới tình trạng áp xe bìu, gây teo tinh hoàn và giảm khả năng sinh sản của nam giới.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh: Đây là tình trạng các dây tĩnh mạch của thừng tinh bị căng dẫn bất thường, khiến tinh hoàn của nam giới trở nên chảy xệ. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh là do máu ngược dòng tại tĩnh mạch mà không thể lưu thông, khiến cho tĩnh mạch bị căng dẫn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia: Có 80% tình trạng giãn tĩnh mạch thừng tinh xuất phát từ tinh hoàn bên trái.

Bệnh về rối loạn xuất tinh

Xuất tinh sớm: Xuất tinh sớm được hiểu là tình trạng nam giới khi quan hệ tình dục không kiểm soát được tình trạng xuất tinh của mình. Điều này không chỉ khiến cho tâm lý, mối quan hệ vợ chồng của bạn bị ảnh hưởng, mà còn làm giảm tỷ lệ thụ thai ở các cặp vợ chồng.

Xuất tinh ra máu: Xuất tinh ra máu là hiện tượng trong tinh dịch của nam giới có chứa máu hoặc có màu hồng nhạt. Là mối đe dọa hết sức nguy hiểm đến sức khỏe và khả năng sinh sản của nam giới. Xuất tinh ra máu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó bao gồm: Viêm túi tinh, tắc túi tinh hoặc chấn thương tại bộ phận sinh dục...

Không xuất tinh: Hiện tượng này được hiểu là tình trạng nam giới không thể xuất tinh được khi có hưng phấn tình dục. Nguyên nhân của hiện tượng không xuất tinh có thể do yếu tố bệnh lý hoặc tâm lý bị ảnh hưởng.

Rối loạn chức năng sinh dục

Yếu sinh lý: Là hiện tượng suy giảm ham muốn và chức năng sinh dục ở nam giới. Khi mắc bệnh yếu sinh lý, nam giới thường ít có ham muốn tình dục hoặc dương vật của nam giới khó cương cứng khi ham muốn. Nếu dương vật có thể cương cứng được, cũng chỉ trong một thời gian ngắn không đủ để kéo dài cuộc yêu, cũng như làm hài lòng bạn đời của mình.

Rối loạn cương dương: Đây là hiện tượng nam giới không làm chủ được khả năng cương cứng của dương vật. Từ đó cuộc yêu của bạn bị gián đoạn và mất đi cảm giác thú vị. Nói một cách dân dã, đây là hiện tượng “trên bảo dưới không nghe”. Hiện tượng này khiến nam giới tỏ ra vô cùng tự ti và khó chịu. Rối loạn cương dương xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó bao gồm nguyên nhân tâm lý và bệnh lý...

Trên đây là tư vấn của các chuyên gia phòng khám Hưng Thịnh về các bệnh nam khoa thường gặp. Các chuyên gia cũng xin lưu ý rằng: Tất cả những bệnh trên đều đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và khả năng sinh sản của nam giới. Chính vì vậy, [chữa bệnh nam khoa](#) là một trong những việc làm rất cần thiết giúp phái mạnh thoát ra khỏi tình trạng trên. Nếu có một trong những dấu hiệu bệnh nam khoa mà chúng tôi giới thiệu như trên, bạn nên sớm đi khám và điều trị kịp thời. Nếu bạn còn thắc mắc hãy nói chuyện với chúng tôi theo số điện thoại: 0352612932 để được [tư vấn nam khoa online](#) bởi các chuyên gia.

Xem thêm: [Khám bộ phận sinh dục nam ở khoa nào](#)

<https://trungtamytecamle.com/top-10-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi-tot-nhat>

<https://trungtamytecamle.com/bac-si-tu-van-nam-khoa-online-mien-phi-qua-dien-thoai-zalo>

<https://pkdakhoahungthinh.webflow.io/posts/kham-nam-khoa-o-dau>

<https://pkdakhoahungthinh.webflow.io/posts/bac-si-tu-van-nam-khoa-online-truc-tuyen-mien-phi>

<https://pkdakhoahungthinh.webflow.io/posts/phi-tham-kham-nam-khoa-gia-bao-nhieu>

<https://pkdakhoahungthinh.webflow.io/posts/kham-benh-nam-khoa-la-kham-nhung-gi>

<https://pkdakhoahungthinh.webflow.io/posts/duong-vat-noi-mun>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-giup-e-voi-a?tu-van-nam-khoa932.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-giup-e-voi-a?duong-vat-noi-mun932.shtml>

[bệnh viện nam khoa uy tín hà nội](#)

[tư vấn nam khoa online](#)

[chi phí khám nam khoa](#)

[khám nam khoa là khám những gì](#)

[dương vật nổi mụn](#)

[đau tinh hoàn khám ở đâu](#)

[chữa xuất tinh sớm ở đâu](#)

[cách chữa xuất tinh sớm không dùng thuốc](#)

[khám sinh lý nam ở đâu](#)

[chữa bệnh yếu sinh lý nam](#)

[cách chữa bệnh liệt dương](#)

[chữa liệt dương ở đâu](#)

[địa chỉ chữa vô sinh](#)

[cách trị tiểu buốt tiểu rất](#)